

Số 25/BC- HĐND

Triệu Phong, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Thường trực HĐND huyện báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI (trình kỳ họp thứ 15) như sau:

I. Tình hình chung:

Trước và sau kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp xúc cử tri tại 14 điểm, tổng hợp 60 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Số lượng ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các nhóm lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; cơ sở hạ tầng; tài chính; tài nguyên, môi trường; văn hóa xã hội; nội chính. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: 14 ý kiến; cơ sở hạ tầng: 23 ý kiến; tài chính: 05 ý kiến; tài nguyên, môi trường: 14 ý kiến; văn hóa, xã hội: 03 ý kiến; nội chính: 01 ý kiến.

Thường trực HĐND huyện đã có Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 30/6/2023 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI và Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 28/9/2023 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI chuyển đến UBND huyện để giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết, trả lời theo chức năng, nhiệm vụ. UBND huyện đã xem xét, tổng hợp, ban hành Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 17/11/2023 về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa VI.

II. Kết quả giải quyết:

Công tác giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, nên

sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã quan tâm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND huyện được giải quyết và trả lời. Đến trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa VI, UBND huyện đã trả lời 60/60 ý kiến, kiến nghị đạt 100%. UBND huyện đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, có những kiến nghị đã giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định tình hình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở địa phương nơi có kiến nghị.

III. Khó khăn, hạn chế

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, giải phóng mặt bằng, giao thông thủy lợi... đã được trả lời nhưng do khó khăn về ngân sách, nguồn lực nên chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Một số công trình đã bố trí vốn nhưng quá trình triển khai chậm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân.

Một số ý kiến kiến nghị nhiều lần nhưng chưa đưa ra được giải pháp, lộ trình, thời hạn giải quyết dứt điểm, cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị như: Quyết định thu hồi đất 04 hộ nuôi tôm xã Triệu Phước, công trình đường vào Trường Mầm non xã Triệu Ái...

Một số ý kiến đã giải quyết, trả lời nhưng đòi hỏi phải có thời gian, kinh phí nên cử tri vẫn chưa thỏa đáng. Một số kiến nghị còn thiếu sự quyết liệt chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và sự phối hợp của các cấp, các ngành.

IV. Kiến nghị

1. Đối với UBND huyện

Quan tâm giải quyết và chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 và sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa VI đầy đủ, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, có giải pháp giải quyết, trả lời dứt điểm các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được cử tri đề nghị nhiều lần. Các nội dung kiến nghị của cử tri có khả năng giải quyết cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để cử tri có ý kiến nhiều lần. Cần xác định rõ chủ thể có thẩm quyền giải quyết và chủ trì giải quyết, tránh trường hợp một số kiến nghị của cử tri không rõ chủ thể có thẩm quyền giải quyết, nhiều cơ quan, đơn vị cùng trả lời, giải trình hoặc đùn đẩy việc giải trình.

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri nên đi thẳng vào nội dung, đề ra được giải pháp, lộ trình, thời hạn giải quyết dứt điểm. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nội dung giải quyết.

Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra kỳ họp thường lệ của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện thuận lợi theo dõi, giám sát và thông tin với cử tri.

2. Đối với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời các nội dung kiến nghị cử tri.

Tăng cường theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị, phản ánh với HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri.

3. Đối với Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phân công đại biểu tổng hợp kiến nghị của cử tri đầy đủ, chính xác để chuyển UBND huyện, các cơ quan liên quan xem xét trả lời, giải quyết.

Đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện để trả lời cử tri sau kỳ họp và theo dõi, kiến nghị giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và sau kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa VI./.

Nơi nhận

- UBND huyện, BTT UBMT huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Quang Giải